



ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

29 มกราคม 2568

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน นางสาวชลิตตา คำมูล

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 4 เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต
(Vichakan.net) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต
รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/972>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 29 มกราคม 2568

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต
www.Vichakan.net

ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 4

ผู้วิจัย นางสาวชลิตา คำมูล

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยสำคัญสำหรับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) เพื่อเสนอแนะนวัตกรรมพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 4 โดยใช้เครื่องมือที่ศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า

1) สภาพปัจจุบันของทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) เหตุปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะการบริหารงาน พบว่าทั้ง ปัจจัยภายใน และภายนอก ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการบริหารงาน 3) ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของทักษะการบริหารงาน พบว่าผู้บริหารต้องใช้ AI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ พัฒนาการบริหารข้อมูลเชิงลึก และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ 4) นวัตกรรมพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การพัฒนาทักษะผู้บริหารยุค AI ต้องใช้ขอบรมออนไลน์, VR/AR, AI Analytics, Big Data และโปรแกรมจริยธรรมดิจิทัล เพื่อเสริมภาวะผู้นำ เทคโนโลยี นวัตกรรม การคิดวิเคราะห์ และพลเมืองดิจิทัล

คำสำคัญ: นวัตกรรม, การพัฒนาทักษะการบริหารงาน, ปัญญาประดิษฐ์,

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/972>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 29 มกราคม 2568

พิมพ์ : วันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 00.44 น.